

เปิดแล้ว! โครงการ Update Franchise 2018 โดย ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์



ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแฟรนไชส์ครั้งใหม่ ประจำปี 2018 โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ช่วยส่งข้อมูลที่ได้อัพเดทการลงทุนแฟรนไชส์ ให้สดใหม่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์เอง ผู้ซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เพื่อจะได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง สดใหม่ มีความทันสมัยตลอดเวลา

โครงการอัพเดทข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ปี 2018 ถือเป็นกรอัพเดทข้อมูลแฟรนไชส์ครั้งที่ 7 หลังจากเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งโครงการนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้ทำการอัพเดทข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายปี โดยในปี 2017 ได้กำหนดระยะเวลาให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ได้สรุปและรวบรวมข้อมูลการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ที่อัพเดทล่าสุด ส่งมายังไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2017 (1 เดือน)

โดยในแต่ละปีที่ได้ทำการอัพเดทข้อมูลแฟรนไชส์ มีผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ได้ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยดีเสมอมา ซึ่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ทางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ จะทำการรวบรวม และสรุปข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ให้มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

ทั้งนี้ ทีมงานเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ขอขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอัพเดทข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ให้สดใหม่ และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทุนที่ทันสมัยมายังไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไหน ต้องการอัพเดทข้อมูลแฟรนไชส์ ให้สดใหม่ ทันสมัยตลอดเวลา สามารถส่งข้อมูล และรายละเอียดการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ กลับมาที่ Email: picturetfc@gmail.com,

Info@thaifranchisecenter.com หรือ LINE id: @thaifranchise ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมแนบรูปสินค้า, บริการ จำนวน 1 รูป (ขนาด 616 x 367 pixels แนวนอน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (หากเลยกำหนดจะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท / ครั้ง) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ 02-1019187